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กิจกรรมกลุ่ม KM Facilitator สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 

        สรุปโดย ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย 
      น.ส.ชวนันทร์ พรหมโชติ 

 
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

KM Facilitator สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 
1002-3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งน้ีเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มสาย
สนับสนุนวิชาการที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “KM Facilitator: คุณอํานวยแห่งคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1” ณ โรงแรม ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 17–18 
ธันวาคม 2554 ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
รวมทั้งติดตามผลการนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการดําเนินงานของแต่ละงาน  

ก่อนเริ่มเข้าสู่บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรได้บรรยายเร่ือง มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 
  มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  

มาตรฐานที ่2 แนวการจัดการศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู/้สังคมแห่งความรู ้ 
โดยวิทยากรได้เน้นมาตรฐานที่ 3 ที่ว่า การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสําคัญ

ของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้ การส่งเสริมและสร้างกลไกเพ่ือให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข้าถึง
ปัจจัย และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนของสังคม จะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ซึ่งวิทยากรได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ไม่ได้เป็นการทํา
เพราะถูกสั่งการแต่เป็นการทํางานที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมี
การแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเทศ เพ่ือสร้างสังคมฐานความรู้ 
และจะต้องมีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือ รวมพลังอันนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และตัว
บ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ที่กล่าวว่า ควรมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งในเรื่องของการวิจัยน้ี ไม่ใช่เฉพาะการวิจัยของ
อาจารย์ แต่สิ่งสําคัญคือการวิจัยของสถาบัน ในงานของแต่ละงาน และเมื่อทําวิจัยแล้วเสร็จ ก็จะต้องมีระบบและ
กลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร แต่
โดยทั่วไปแล้วผู้ที่อ่านจะไม่ค่อยเข้าใจ ดังน้ัน จึงต้องมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ และถ่ายทอดความรู้น้ัน 
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สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน นอกจากน้ี ผู้บริหารต้องมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม/
พัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างเต็มศักยภาพ และท้ายที่สุดการทํางาน
จําเป็นต้องมีการสร้างเครือข่าย เพ่ือนช่วยเพ่ือน ดังน้ันจึงควรมีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

กิจกรรม During Action Review (DAR) 

วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบประเมิน DAR ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1. หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นคุณอํานวยแห่งคณะพยาบาลศาสตร์ ท่านได้มีการนํา “เครื่องมือ KM” 
ไปใช้ในงานท่ีรับผิดชอบของท่านอย่างไรบ้าง 

 - สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “KM Facilitator” ประมาณ 1 หน้ากระดาษ และส่งให้เพ่ือนร่วมงานใน 
E-mail ของแต่ละคน พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการ KM 
 - การควบคุมอารมณ์ พยายามเป็นผู้ฟังที่ดีต่อผู้ร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา 
 - เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้มากขึ้น 
 - ใหม้ีการแสดงความคิดเห็น และวิธีการปรับปรุงในการทํางาน 
 - ใหม้ีการแสดงทัศนคติในงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ 
 - ได้ปรับเปลี่ยนแบบประเมินจากกระดาษ A4 ไปทําใน Google Document เปลี่ยนจากเอกสารเป็นลิงค์ 
เพ่ือตอบแบบสอบถามแทน 
 - พยายามลดขัน้ตอนการทํางาน 
 - จัดหมวดหมูก่ารทํางาน 
 - แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในงาน 
 - จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
 - ได้นําเคร่ืองมือ BAR, AAR, Dialogue มาใช้ ในกรณีของการจัดสัมมนาหลักสูตร หรือจัดพิธีการต่างๆ 
หรือจูงใจ เชิญชวนให้บุคลากรในงานให้มีความต่ืนตัวในการทํา KM 
 - BAR, AAR 
 - ได้ใช้ AAR มากขึ้น ในการจัดกิจกรรมแต่ละคร้ัง เพ่ือการพัฒนากิจกรรมในคร้ังต่อไปให้ดีขึ้น 
 - มีการใช้ Dialogue มากขึ้น คือการรับฟังผู้อ่ืนด้วยความรู้สึกอยากฟังจริงๆ 
 - นํา BAR, AAR กลับมาใช้ในหน่วยงานก่อน 
 - ทําหน้าที่เป็นคุณอํานวยเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เก่ียวกับเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําไปสู่ความยุติธรรมและโปร่งใส 
 - เตรียมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ชํานาญให้ผู้ร่วมงาน 
 - ยังไม่ได้นํามาใช้ เพราะพอกลับมาที่คณะก็ต้องมาทํางานประจํา ยังคงใช้วิธีการทํางานแบบเดิม คือทํา
ตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไม่เข้าใจ โทรถามหรือเปิดคู่มือ แต่มีแผนจะจัดทําสรุปประเด็นปัญหาของงาน 
แนวทางแก้ไข และผลที่ได้รับ 
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 - นําไปเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน 
 - การนําความรู้มาถ่ายทอดเพ่ือนร่วมงาน 
 - นําไปใช้เป็นเคร่ืองมือเวลาเกิดปัญหาขึ้นเวลาทํางาน 
 - นํามาถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมงานได้รับทราบ 
 - นํามาวิเคราะห์และทบทวนกิจกรรมหรืองานที่ถือเป็นการนํา KM มาพัฒนางาน แล้วเขียนโครงการ 
 - เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับ เล่าประสบการณ์ให้เพ่ือนร่วมงาน และช้ีให้เห็นถึงการถ่ายทอดความรู้ 
 - มีการไปถ่ายทอดให้คนในหน่วยงานฟัง ถึงเรื่องที่ไปสัมมนา และให้ทุกคนเสนอแนวคิดหรือกระบวนการ 
KM ในหน่วย ซึ่งก็ทําให้พอได้แนวคิด/กิจกรรมที่จะมาพัฒนางานบ้าง 
 - นําไปแก้ไขปัญหาในที่ทํางานเร่ืองช่างซ่อมระหว่างช่างกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือลดเวลาในการทํางานซ้ําในปัญหา
เดิม 
 - นํา KM ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดําเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จทันเวลา 
 - นํากระบวนการ KM ไปใช้ในหน่วยงาน ทําให้เกิดการพัฒนาระบบการทํางานให้สั้นลง 

2. ท่านไดน้ํา KM มาเติมเต็มมาตรฐานท่ีสามของอุดมศึกษาอย่างไร 

 - จัดอบรมแนะนํา และฝึกการใช้ฐานข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ 
 - จัดอบรม แนะนํา และฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูล E-Journal 
 - มีการนัดคุยกับคนภายในหน่วยงาน “Morning Talk” 
 - พยายามเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ อยู่เสมอ และพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
 - นํามาพัฒนางานเดิมให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 - มีการคิดทีจ่ะนําความรู้ในงานไปใช้ในการทาํวิจัย (R2R) 

3. เครื่องมือเสริม KM ที่ท่านมีประสบการณ์ โดยได้ทดลองใชเ้ครื่องมือข้างลา่งอยา่งไร 

 - BAR เริ่มนํางานต่างๆ ที่ทําอยู่เข้าระบบ (ใช้ IT มาช่วย) 
 - BAR นํามาใช้ในการสัมมนา จัดพิธีการต่างๆ พูดคุย ปรกึษาหารือกันก่อน 
 - BAR พูดคุยกับทีมค่อยลงมอืปฏิบัติภารกิจแต่ละภารกิจ 
 - BAR ประเมินผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมถึงความคาดหวังของการจัดกิจกรรม 
 - BAR นํามาประยุกต์ใช้ในการเตรียมปฏิบัติงานในทุกๆ วัน 
 - BAR มีการเตรียมตัวหาความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือกระตุ้นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 - BAR ก่อนจะทํางานน้ันๆ จะมาคุยและวางแผนกันไว้ก่อน 
 - BAR ใช้ในการพูดคุยกันก่อนการทํางาน มีการวางแผนกัน แต่จะเกิดขึ้นเพราะมีงานเฉพาะกิจเข้ามา 
 - AAR กําลังดําเนินการอยู่ (เพ่ิงเริ่มทํา) 
 - AAR เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ก็มาคุยกันถึงปัญหาอุปสรรค เพ่ือแก้ไขปรับให้ดีขึ้นต่อไป 
 - AAR ทีมงานทุกคนพูดคุยกันถึงปัญหา อุปสรรค ผลสําเร็จของงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ 
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 - AAR ใช้ประเมินว่ากิจกรรมของเราบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และปัญหาอุปสรรคคืออะไร แล้วจะมีวิธีการ
แก้ไขอย่างไร 
 - AAR ประยุกต์ใช้ในการประเมินหลังการปฏิบัติงานในทุกๆ วันของตนเอง 
 - AAR มีการทบทวนกระบวนการทํางาน เพ่ือหาแนวทางการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดในการทํางานในระบบ
ต่อๆ ไป 
 - AAR การทํา AAR ภายหลังการจัดกิจกรรม 
 - AAR กลับมาจัดทําโครงการและจัดการความรู้ เรียบเรียงเป็นรูป และเลา่ประสบการณ์ 
 - AAR ทําการสรุปภาพรวมของงานที่ได้ทําไปแล้ว ว่าเกิดอะไรข้ึนบ้าง เช่น มีปัญหาตรงไหน งานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ 
 - AAR หลังจากการทํางานมีบางครั้งที่พบปัญหา ก็จะมาคุยกันถึงปัญหา/แนวทางแก้ไข แต่ก็ไม่ได้ทําบ่อยๆ 
 - AAR นําผลการปฏิบัติงานทุกคร้ังไปประเมินเพ่ือพัฒนางานทุกคร้ัง 
 - ALR ทบทวนกิจกรรมต่างๆ ว่าเป็นไปตามท่ีคาดหวังหรือไม่ และต้องการอะไรในระหว่างกิจกรรมก็ตักตวง
ให้มากที่สุด 
 - Dialogue พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบในการทํางานของแต่ละคน เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหา 
 - Dialogue โน้มน้าว ให้กําลังใจกับบุคลากรในงาน 
 - Dialogue รับฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง 
 - Dialogue อดทน ต้ังใจฟังผู้อ่ืน 
 - SST เล่าถึงความสําเร็จของทั้งตัวเองและผู้อ่ืน เพ่ือเป็นตัวอย่าง 
 - Blog/FB กลับมาเขียน blog เพ่ือแลกเปลีย่นความรู้ใน web gotoknow 
 - Blog/FB อ่าน และเขียนประสบการณ์ ความประทับใจลงใน FB 
 - Blog/FB เปิด blog เพ่ือเข้าไปเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ และแชร์ประสบการณ์ของตนเอง 
 - Blog/FB นําประสบการณ์ที่พบและทําในชีวิตประจําวันไปบอกเล่าใน FB 
 - CoP พยายามนําคนในหน่วยมาร่วมกันแก้ไขปัญหาในระบบงาน (เพ่ิงเริ่มทํา) 
 - CoP ชุมชนนักปฏิบัติ HR ของมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีการทํางาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 - CoP มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน 

4. ประเด็นที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอ. JJ คือ 

 - ให้คนในองคก์ร เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน เสมอภาค 
 - ทําอย่างไรจะทําให้คนในองค์กรเปิดตา เปิดหู เปิดใจ มากกว่าน้ี 
 - จะพัฒนาหน่วยงานที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ ที่แต่ละคนอายุงานมากแล้ว ไมค่่อยจะปฏิบัติตาม 
 - ทําอย่างไรให้ลูกน้องเห็นคุณค่าของการทํา KM อยากช่วยคณะ แต่ไมท่ราบจะทําอย่างไร 
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 - KM ที่กลืนเขา้กับงานประจําน้ัน คิดว่าบุคลากรอาจจะปฏิบัติหรือทําใจได้ยากว่า KM เป็นส่วนหน่ึงใน
งาน ซึ่งตรงน้ี อ. JJ จะให้คําปรึกษาอย่างไร 
 - วิธีการ/มาตรการในการกระตุ้นให้คนสนใจ/ใฝ่ใจที่จะบันทึกความรู้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆ 
 - การทําให้คนอ่ืนมองโลกในแง่ดีหรือคิดบวก ทําอย่างไร รวมทั้งการพูดถึงคนอ่ืนในทางบวก ไม่ใส่ร้ายกัน 
 - จะทําอย่างไรให้ผู้บริหารเขา้ใจ และยอมรบัความผิดพลาดของตัวเอง โดยไม่มีอคติ และผลกระทบต่อผู้ที่
ได้ความเห็นหรือวิจารณ์ และมีวิธีการอะไรให้ผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกระดับ 
 - ทําอย่างไรถึงจะได้รับความร่วมมือ ใหท้ํากิจกรรมสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 - ทําอย่างไรให้คนเห็นความสําคัญของ KM มากกว่าน้ี 
 - อาจารย์มีประสบการณ์กับการจัดการภาระงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทันกับเวลาที่มี ขอ
คําแนะนําอาจารย์ด้วยค่ะ 
 - อาจารย์มีวิธีสร้างความสุขจากการทํางานอย่างไร 

5. อ่ืนๆ ที่อยากจะบอก/เล่า/บ่น คือ 

 - ต้องการให้จดักิจกรรมสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
 - จะนํา KM มาใช้ในหน่วย แต่คนในหน่วยไม่ให้ความร่วมมือ 
 - ยังจัดสรรเวลาให้กับตัวเองไม่ค่อยได้ ทําแต่งานเฉพาะหน้าให้เสร็จทันเวลา ลูกน้องในงานไม่ค่อยให้ความ
สนใจ พูดให้ฟังก็รับฟังแต่ไม่ค่อยจะปฏิบัติ ซึ่งคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกบัการเป็นคุณอํานวย เหน่ือยใจมากจริงๆ  
 - งานประจําเยอะ ไม่มีเวลาพูดคุยกับคนอ่ืน (รวมถึงการเขียนใน blog) 
 - งานในหน้าทีม่ีมาก จนรูส้ึกว่าคุณภาพชีวิตตกตํ่า แต่ยังคิดจะทุ่มเทใหกั้บงานอยู่ แม้จะไม่ได้ค่า O.T. 
 - จะทําอย่างไรให้คนในคณะเห็นใจกัน เข้าใจกัน ไม่คอยจอ้งจับผิดกัน เข้าใจว่าใครมีหน้าที่ทําอะไร ไม่คิด
ว่าฉันทํางานมากกว่าเธอ ฉันเหน่ือยกว่าเธอ ดูเธอสบายจัง มันทําให้บรรยากาศของที่ทํางานไม่น่าอยู่ 
 - จริงๆ อยากให้คนในหน่วยทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกัน (เจ้าหน้าที่ทกุคนในคณะเลย) เพราะบางคร้ังคน
ที่ไม่ได้เข้า เขาจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่คนได้รับการอบรมต้องทํา และมันก็ยังไม่เกิด เพราะคนที่มาอบรมก็มีภาระงาน
ประจํามาก มแีต่งานด่วน งานประจํา งานตามภารกิจใหม่เข้ามามากมาย หากคนทั้งหน่วยได้มา อาจจะมีคนได้ 
idea อะไรใหม่ๆ บ้าง 
 - งานในหน้าทีร่ับผิดชอบมีมากกว่าจํานวนเจ้าหน้าที่ ทําให้ทํางานไม่ทัน คิดโครงการแล้วไม่มีคนทํางาน 
 - งานประจําที่รับผิดชอบมีมาก รวมทั้งงานอ่ืนๆ ทีม่อบหมายก็เยอะ ในภาวะกดดันเช่นน้ี เราจะทําให้
ตัวเองและเพ่ือนร่วมงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี (มีความสขุ) ในการทํางานอย่างไร (ทํางานอย่างไรให้ทันกําหนดเวลา 
และถูกใจผู้บังคับบัญชา) 
 - ในม.บูรพา มกีารทํา PA (Performance Agreement) ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไม่ 
ถ้ามีเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนเข้มข้นไหมค่ะ 
 - เครียด รูส้ึกว่าทําอะไรไม่เสร็จสักอย่าง  
 - งานเยอะมาก ทําไม่ทันแลว้  
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กิจกรรม Passion plan (สญัญาใจ) 

หลังจากน้ัน วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทํา Passion plan (สัญญาใจ) ถึงแผนการดําเนินงานที่จะทํา
ต่อไปในอนาคต ซึ่งแต่ละงานได้นําเสนอแผนงานในงานของตนเอง ดังน้ี 

1. งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร 
นางสาวเขมิกา กลิ่นเกษร ได้เล่าให้ฟังว่า สิ่งที่ได้กลับมาภายหลังการอบรม ก็คือการได้เครื่องมือในการ

ทํางาน งานประชาสัมพันธ์ฯ ได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานทั้งในงานประชาสัมพันธ์ฯ เอง และประชุม
ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประเด็นที่พูดคุยกันจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน พร้อมกับหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา สิ่งที่งานประชาสัมพันธ์ฯ ได้เริ่มทําไปแล้วก็คือ การจัดทําระบบส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ (NSPR) ซึ่งผู้ใช้บริการ
สามารถส่งข้อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทาง NSTV ผ่านทางระบบดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งในขณะน้ีได้จัดทําระบบ NSPR เสร็จเรียบร้อยแล้ว กําลังอยู่ในระหว่างการจัดทําคู่มือการใช้งาน 
และสิ่งที่จะทําต่อไปคือ การจัดทําสมุดบันทึกการถ่ายภาพ และการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานในระบบออนไลน์   

 2. งานบริการการศึกษา 
นางสาวกาญจนา คงวารี ได้เล่าให้ฟังว่า หลังจากกลับมาจากการอบรมแล้ว ได้มาเล่าให้เพ่ือนในงานที่ไม่ได้

เข้ารับการอบรมฟัง และร่วมกันคิดว่าในงานจะมีกระบวนการดําเนินงานอย่างไรต่อไป ซึ่งในขณะน้ีได้คิดจะทํา
ระบบจัดเก็บเครื่องมือวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยานิพนธ์) เน่ืองจากมีนักศึกษามาติดต่อเพ่ือขอเคร่ืองมือดังกล่าวไปใช้
ค่อนข้างมาก ซึ่งวิธีการที่คิดไว้คือ การนําเคร่ืองมือที่มีอยู่มา scan เป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แล้วสร้างไฟล์ที่มี
การทํา hyperlink ซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปก็จะสามารถเปิดไฟล์เครื่องมือชุดน้ันได้ทันที โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ค้นหาด้วย
ตนเอง ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทํางานของเจ้าหน้าที่ลงได้ 

นางกอบกุล เลาหิตกุล หัวหน้างานบริการการศึกษา ได้เล่าให้ฟังว่า หลังจากกลับมาจากการอบรมแล้ว ได้
มีการพูดคุยกับบุคลากรในงานบริการการศึกษา โดยนําเคร่ืองมือ KM มาใช้ เช่น BAR, AAR, Dialoque และได้นํา
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม KM Facilitator มาใช้ ได้แก่ การเป็นคุณอํานวยจะต้องมีวิธีการโน้มน้าวคนอย่างไรให้
เกิดความรู้สึกต่ืนตัว และกระตุ้นให้ร่วมมือกันทํางาน ซึ่งจริงๆ แล้ว ในงานก็ได้ทํามาตลอดอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ทราบ
ว่าสิ่งเหล่าน้ีคือ เครื่องมือของ KM  

นางสาวสุชลิตา ยืนนาน ได้เล่าให้ฟังว่า หลังกลับจากการอบรมแล้ว ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 
มีการสรุปสิ่งที่ได้จากการอบรม ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อกลับจากการอบรมก็จะสรุปสิ่งที่ได้จากการอบรมให้กับเพ่ือน
ร่วมงานที่มีความสนใจได้อ่าน สิ่งที่เป็นการพัฒนางานที่ตนเองได้ทําไปแล้วน้ัน ก็คือ การใช้ google document 
ในการแก้ปัญหาการกรอกข้อมูลประวัติของนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เน่ืองจากท่ีผ่านมาจะให้
นักศึกษากรอกข้อมูลลงในกระดาษ และเจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูล ซึ่งมักจะมีข้อผิดพลาด ดังน้ันจึงได้จัดทําแบบฟอร์ม
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านทาง google document ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้ 
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 3. งานประกันคุณภาพ 
 นางสาวดารานิตย์ ก่ิงวัน ได้เล่าให้ฟังว่า หลังกลับจากการอบรม ในงานได้ร่วมกันคิดที่จะจัดทําโครงการ
ฐานข้อมูลเกณฑ์คุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ เน่ืองจากมีปัญหาการได้รับข้อมูลล่าช้า ได้รับข้อมูลไม่ตรงกับความ
ต้องการ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมภาระงานแก่ผู้เก่ียวข้องด้วย ดังน้ันจึงคิดที่จะทําฐานข้อมูลเกณฑ์คุณภาพเพ่ือให้
ผู้เก่ียวข้องได้เตรียมตัวกรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า เพ่ือจะได้ไม่เกิดความซ้ําซ้อนในการกรอกข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนตรงตามความต้องการ ไม่ให้เป็นการเพ่ิมภาระงานแก่ผู้เก่ียวข้อง และเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลน้ีด้วย 

4. งานคลงัและพัสดุ 
 นายอนุกูล สาเจริญ ได้เล่าให้ฟังว่า งานประจําเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อและการจ่ายพัสดุ ปัญหา
ที่พบคือ การจัดซื้อไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การจ่ายของล่าช้า ดังน้ัน มีความพยายามจะแก้ไขปัญหาตรง
ส่วนน้ี และนางมนัสนันท์ รุจิศักด์ิเดโช ได้เล่าให้ฟังว่า ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากรในงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานดังกล่าว โดยจะดําเนินการรวบรวมปัญหาที่หน่วยงานต่างๆ โทรมาสอบถามบ่อยๆ 
ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหาของงาน รวมถึงผลกระทบของปัญหาหากปัญหานั้นๆ เกิดขึ้น เพ่ือ
จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําอีก   

 5. งานหอพัก 
 นางสาวสุวัฒนา อภิมนต์บุตร ได้เล่าให้ฟังว่า ได้วางแผนจะทําฐานข้อมูลผู้พักอาศัย เพ่ือจะได้มีข้อมูลที่มัก
ถูกสอบถามบ่อยๆ เช่น จํานวนผู้พักอาศัยในแต่ละเดือน การจ่ายเงินค่าหอพักของผู้อาศัย ฯลฯ  

6. งานพัฒนานักศึกษา 
 นางสาวชัญญา แสงจันทร์ ได้เล่าให้ฟังว่า หลังจากกลับจากการอบรมแล้ว ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
งาน ทําให้เห็นปัญหาคือ งานจะมีการติดต่อกับนักศึกษาบ่อย ซึ่งทําให้อยากทราบความพึงพอใจของนักศึกษา 
จึงได้จัดทําแบบสอบถามข้ึนมาเพ่ือสอบถามนักศึกษา และเพ่ือเป็นการลดปัญหาการทํางานของบุคลากร จึงได้นํา 
Google Document เข้ามาใช้ โดยมีวิธีการคือ โพสต์ไว้ใน facebook ของนักศึกษา และประธานกลุ่ม ซึ่งที่ผ่าน
มามีนักศึกษาเข้ามาตอบประมาณ 300 คน ซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง   

7. เลขานุการคณะฯ 
นางอริยา ธัญญพืช ได้เล่าให้ฟังว่า หลังจากกลับมาจากการอบรม ได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิด

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ โดยฝากให้ผู้ที่เข้าอบรมได้แบ่งปันความรู้/ประสบการณ์
ให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าอบรมฟังว่าได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง ในส่วนบทบาทของตนเองนั้น คิดว่าจะทําหน้าที่เป็นคุณอํานวยให้
เกิดกิจกรรมต่างๆ ด้านการจัดการความรู้ขึ้นมา และเป็นคุณประสานระหว่างสายสนับสนุนกับสายวิชาการ  
 วิทยากรได้ให้ข้อคิดเพ่ิมเติมว่า การพูดคุยแต่ปัญหา เราก็จะได้แต่ปัญหา จึงควรเปลี่ยนมาคุยในเรื่องของ 
best practice บ้าง เพราะการคิดแต่เชิงปัญหาอย่างเดียว จะทําให้รู้สึกท้อแท้ และหดหู่   
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 8. งานทรัพยากรบุคคล 
 นางกรุณา คุ้มพร้อม ได้เล่าให้ฟังว่า หลังจากอบรมแล้ว ได้รับความรู้เรื่อง KM มาก ซึ่งสิ่งที่นํามาใช้คือ 
การมี morning talk ทุกวันจันทร์ตอนเช้ากับรองคณบดีฝ่ายบริหาร หลังจากนั้นก็จะคุยกับบุคลากรในงานต่อ
เพ่ือติดตามงานที่ค้าง สิ่งที่คิดว่าจะทํา คือ การประเมินผลงาน /สมรรถนะหลัก เพราะที่ผ่านมาจะเป็นการประเมิน
โดยใช้กระดาษ เลยได้คิดวางแผนว่าจะทําการประเมินแบบ online ซึ่งจะใช้ในรอบการประเมินที่จะถึงน้ี และอีก
เรื่องที่คิดจะทําคือ การจัดทําฐานข้อมูล เน่ืองจากงานทรัพยากรมีหน้าที่ตอบข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ ซึ่งข้อมูล
ที่เก็บอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่ได้เก็บไว้ในฐานข้อมูล จึงคิดที่จะจัดทําฐานข้อมูลขึ้นมา   
 วิทยากรได้เสนอแนะว่า ให้คุยเรื่องการทํา Innovation บ้าง การทํา sucessor plan เพ่ือสร้าง successor 
ขึ้นมา การที่เราทําแต่งาน routine ก็จะกลายเป็นเสมียน ควรทํางานอย่างอ่ืนด้วย  

9. งานห้องสมุด 
 นางสาวยุพิน ยังสวัสด์ิ ได้เล่าให้ฟังว่า หลังจากอบรมแล้ว ได้มาถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยทราบว่า KM 
คืออะไร และสิ่งที่ได้ก็คือ ทําให้ตนเองรู้จักควบคุมอารมณ์มากขึ้น พยายามเป็นผู้ฟังที่ดี ส่วนโครงการที่จะทําต่อยอด
คือ จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ช้ันปีที่ 1 ซึ่งมีความจําเป็นต่อ
นักศึกษามาก โดยจะจัดอบรมเป็นกลุ่มๆ ตัวช้ีวัดที่ต้ังไว้คือ การวัดความพึงพอใจ  
 วิทยากรได้ต้ังคําถามเพ่ือให้คิดว่า เคยถามนักศึกษาหรือไม่ว่าอยากจะให้อบรมเรื่องอะไร และได้แนะนําว่า
ควรจะศึกษาพฤติกรรมก่อนและหลังการอบรมด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งสามารถทําเป็นงานวิจัยได้ 

10. งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 นางสาวเบญจวรรณ บุญณรงค์ ได้เล่าให้ฟังว่า ปกติในหน่วยงานจะมีการประชุม morning talk อยู่เป็น
ประจํา งานแรกที่คิดว่าจะทําคือ การแก้ปัญหาเรื่องคลินิกวิจัย โดยปกติคลินิกวิจัยจะให้บริการแก่นักศึกษา 
อาทิตย์ละ 2 ครั้ง ซึ่งพบว่ามีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมาก ทําให้ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูล จึงคิด
จะจัดทําโปรแกรมการลงทะเบียนขึ้นมา เพ่ือช่วยให้การดําเนินงานรวดเร็วขึ้น 

11. งานบริหารจัดการ: อาคาร สถานที ่และยานพาหนะ 
 นายสิริชัย เสือส่อสิทธ์ิ ได้เล่าให้ฟังว่า ตนเองทํางานเก่ียวกับการซ่อมบํารุง ได้มีความพยายามปรับปรุง
กระบวนการทํางาน โดยให้ผู้ใช้บริการส่งใบซ่อมเป็นกระดาษ ซึ่งไม่ใช้วิธีการโทรศัพท์ตาม เพ่ือที่จะทําให้สามารถ
ติดตามการดําเนินงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวรวมถึงการเบิกของด้วย   

วิทยากรได้เล่าให้ฟังถึงบริษัทแห่งหน่ึง การซ่อมจะใช้วิธีการเดินไปหาผู้ใช้บริการว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมบ้าง 
และเมื่อซ่อมเสร็จแล้วจึงค่อยเขียนใบแจ้งซ่อมในภายหลัง ซึ่งถือเป็นวิธีการทํางานที่ดี และทําให้ผู้ใช้บริการรู้สึก
พึงพอใจมาก 

 12. งานบริการวิชาการ 
นายฐิติวัชร พ่ึงเงิน ได้เล่าให้ฟังว่า หลังจากอบรมแล้วยังไม่ได้นํา KM มาใช้เท่าที่ควร แต่สิ่งที่คิดไว้ว่าจะทํา

คือ การจัด morning talk เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน และคิดว่าจะทําขั้นตอน (Flow chart) ของ
การส่งวารสาร เพ่ือให้ผู้ที่จะมาติดต่องานได้ทราบว่าจะต้องดําเนินการอะไรบ้าง  
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ท้ายกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรท่ีกรุณามาเป็น
วิทยากรให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ และได้กล่าวว่า เรื่องการจัดการความรู้ใน
คณะฯ ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ เพราะอยากให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพงานในทุกๆ งาน เพ่ือให้การทํางานมีคุณภาพมากขึ้น และสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหน่ึงคือ การสร้างเครือข่าย 
ดังน้ัน งานทุกงานจะเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยเหลือกันให้การทํางานประสบความสําเร็จอันนําไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 

รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย 
2. นางอริยา ธัญญพืช 
3. นางกอบกุล เลาหิตกุล 
4. นางสาววรบูรณ์ เหลืองรุ่งเรือง 
5. นางสาวสุชลิตา ยืนนาน 
6. นางสาวกาญจนา คงวารี 
7. นางจรินทิพย์ อุดมพันธุรัก 
8. นางสาวชัญญา แสงจันทร ์
9. นางสาวสุวัฒนา อภิมนต์บุตร 
10. นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล 
11. นางณิภาภัส อินทรกําแหง 
12. นางสาวยุพิน ยังสวัสด์ิ 
13. นางสาวศรีสุดา คล้ายคล่องจติร 
14. นางสาวเบญจวรรณ บุญณรงค์ 
15. นางสาวรุ่งนภา อัครกุลชาติ 
16. นายฐิติวัชร พ่ึงเงิน 
17. นางสาวดารานิตย์ ก่ิงวัน 
18. นางสาวชวนันทร์ พรหมโชติ 
19. นางสาวกรุณา คุ้มพร้อม 
20. นางสาวสิริลักษณ์ หยองอนุกูล 
21. นางมนัสนันท์ รุจิศักด์ิเดโช 
22. นายอนุกูล สาเจริญ 
23. นายสิริชัย เสือส่อสิทธ์ิ 
24. นางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษ ์
25. นางสาวณัฐริกา ฝางแก้ว 
26. นางสาวเขมิกา กลิ่นเกสร 
27. นายนุกูล ม่วงโมรี 


